



## ข้อมูลสำหรับผู้กู้ยืม

สามารถเช็คข่าวสารสหกรณ์  
ได้ตาม QR Code ดังนี้



หรือ



Add Line Official

Website amsra

เพื่อให้การดำเนินงานควบคุมการชำระค่าเบี้ยประกัน ตลอดจนติดตามหลักประกันให้เรียบร้อย เพื่อประโยชน์ของสหกรณ์และเป็นไปตามระเบียบเงินกู้ที่กำหนดไว้ ขอแจ้งให้สมาชิกผู้กู้และผู้ค้ำประกันทราบและถือปฏิบัติดังนี้

### 1. เงินกู้ที่ซื้อสิทธิกรมธรรม์เป็นหลักประกัน

#### กรมธรรม์ และ/หรือ ต่ออายุประกันอัคคีภัย

ผู้กู้ต้องทำกรมธรรม์ และ/หรือ ต่ออายุประกันอัคคีภัย กับ บริษัท ธนชาติประกันภัย จำกัด นับตั้งแต่วันที่ได้รับเงินกู้ และ/หรือวันที่ครบกำหนดอายุประกันภัย ตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่บริษัทประกันภัยกำหนด และระบุให้สหกรณ์เป็นผู้รับผลประโยชน์ โดยค้ำเบี้ยประกันภัยดังกล่าว สหกรณ์จะนำค่างวดเงินกู้มาชำระค่าเบี้ยฯ ให้กับบริษัทประกันโดยตรง ภายใน Credit Term (โดยปกติจะชำระค่าเบี้ยในเดือนถัดไป) ซึ่งในเดือนดังกล่าวสหกรณ์จะไม่ถือว่าผู้กู้ค้างชำระค่างวด

### 2. เงินกู้เพื่อซื้อยานพาหนะ

#### 2.1 กำหนดการส่งมอบสมุดคู่มือจดทะเบียนยานพาหนะให้สหกรณ์เก็บรักษา

กรณีซื้อรถยนต์ใหม่ / ซื้อรถจักรยานยนต์ใหม่

กำหนดการส่งมอบ 1 เดือนนับจากวันที่รับเงินกู้

กรณีซื้อรถยนต์ใช้แล้ว

กำหนดการส่งมอบ 7 วันนับจากวันที่รับเงินกู้

กรณีจำหน่ายทะเบียน

กำหนดการส่งมอบ วันที่รับเงินกู้

หากผู้กู้ไม่ส่งมอบสมุดคู่มือทะเบียนภายในเวลาที่กำหนด สหกรณ์จะมีลำดับการดำเนินการดังนี้

**ลำดับที่ 1** เมื่อครบกำหนดส่งมอบ สหกรณ์จะแจ้งเตือนโดยกำหนดระยะเวลาผ่อนผันการส่งมอบตามที่เห็นสมควร พร้อมแจ้งอัตราดอกเบี้ยปรับในช่วงเวลาถัดไปหากยังไม่ดำเนินการส่งมอบ โดยปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยจากปกติ ดังนี้

**ช่วงที่ 1** จำนวน 30 วันแรก

ปรับอัตราดอกเบี้ยเพิ่ม 2% จากอัตราดอกเบี้ยปกติ

**ช่วงที่ 2** จำนวน 30 วันถัดไป

ปรับอัตราดอกเบี้ยเพิ่ม 4% จากอัตราดอกเบี้ยปกติ

**ลำดับที่ 2**

เมื่อครบกำหนดตามลำดับที่ 1 หากสมาชิกผู้กู้ยังไม่ส่งมอบสมุดคู่มือจดทะเบียน สหกรณ์จะนำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการเงินกู้พิจารณาเพื่อดำเนินการต่อไป

#### 2.2 การทำกรมธรรม์ และ/หรือ การต่ออายุประกันภัยรถยนต์ พร้อมประกันภัย (พรบ.)

ผู้กู้ต้องทำกรมธรรม์ และ/หรือ ต่ออายุประกันภัยรถยนต์พร้อมประกันภัยตาม พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 (พรบ.) กับบริษัทประกันภัยที่คณะกรรมการเงินกู้เห็นชอบ นับตั้งแต่วันที่ได้รับเงินกู้ และ/หรือวันที่ครบกำหนดอายุประกันภัย ตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่บริษัทประกันภัยกำหนด และระบุให้สหกรณ์เป็นผู้รับผลประโยชน์ โดยค้ำเบี้ยประกันภัยดังกล่าวสหกรณ์รวมเข้าเป็นภาระหนี้ในวันที่สหกรณ์ชำระค่าเบี้ยประกันให้กับบริษัทประกันโดยตรง

#### 2.3 การเสียภาษียานพาหนะประจำปี

ผู้กู้มีหน้าที่ในการเสียภาษียานพาหนะประจำปี โดยสามารถแจ้งความประสงค์ขอเบิกสมุดคู่มือจดทะเบียน ล่วงหน้าได้ที่สหกรณ์และนำส่งคืนภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่รับเอกสารดังกล่าวไปจากสหกรณ์

3. สหกรณ์จะไม่อนุญาตให้ผู้กู้ร้องขอนำหลักประกันใดๆ ออกมาเพื่อประโยชน์ เว้นแต่การร้องขอนั้นสมาชิกมีเหตุอันจำเป็นที่สมควรการใดการหนึ่ง โดยเฉพาะ และต้องได้รับความเห็นชอบจากสหกรณ์

4. ค่าธรรมเนียม , ค่าเบี้ยประกัน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งเกิดขึ้นตามข้อข้างต้น สมาชิกผู้กู้เป็นผู้ออกทั้งสิ้น

5. กรณีผู้กู้สิ้นสมาชิกภาพ สหกรณ์ต้องนำทุนเรือนหุ้นซึ่งจำนวนมากกว่าชำระหนี้เงินกู้ตามข้อบังคับสหกรณ์และถือเป็นการชำระหนี้เพิ่มเติม โดยสหกรณ์จะคิดค่าธรรมเนียมชำระคืนเงินกู้ก่อนกำหนด Prepayment Fee (ถ้ามี) ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาผู้เงิน

**หมายเหตุ** ข้อมูลข้างต้น สหกรณ์สงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงเมื่อใดก็ได้ ทั้งนี้ให้อยู่ภายใต้ระเบียบเงินกู้ และ/หรือ มติคณะกรรมการ กำหนดไว้  
สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงาน ธนชาติ จำกัด

รับทราบ \_\_\_\_\_ ผู้กู้

รับทราบ \_\_\_\_\_ ผู้ค้ำประกัน

( \_\_\_\_\_ )

( \_\_\_\_\_ )

วันที่ \_\_\_\_\_

วันที่ \_\_\_\_\_

จัดส่งเอกสารได้ที่

ส่วนงานเงินกู้ สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงาน ธนชาติ จำกัด (F6.D001001)

444 ศูนย์การค้าเอ็มบีเคเซ็นเตอร์ ชั้น 6 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330